
1 
 

 
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งที่ 1 
วันพุธที ่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  17   คน 

ล าดับที่        ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นางดาวเรือง      มะโนสิม สมาชิก อบต.ม.1   ดาวเรือง     มะโนสิม 
2. นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2   วิทยา      เอนไชย 
3. นายจรัญ          ว่องไว สมาชิก อบต.ม.3   จรัญ          ว่องไว 
4. นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ม.4   บรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง 
5. นายรัตติกรณ์     สุราษฎร์ สมาชิก อบต.ม.5   รัตติกรณ์     สุราษฎร์ 
6. นายชาญชัย       โพธิกมล สมาชิก อบต.ม.6   ชาญชัย       โพธิกมล 
7. นายปัญญา        วงศ์สง่า สมาชิก อบต.ม.7   ปัญญา        วงศ์สง่า 
8. นายสิทธิศักดิ์     ทองโคตร สมาชิก อบต.ม.8   สิทธิศักดิ์      ทองโคตร 
9. นางฉันทนา       ใจภูมิ สมาชิก อบต.ม.9   ฉันทนา        ใจภูม ิ
10. ร.ต.พลชัย         โยควัฒน์ สมาชิก อบต.ม.10  พลชัย          โยควัฒน์ 
11. นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11  อดิศร          บุตรชาติ 
12. นายอนุภาพ      คชพล สมาชิก อบต.ม.12  อนุภาพ        คชพล 
13. นายกิตติ          ปัตพี สมาชิก อบต.ม.13  กิตติ           ปัตพ ี
14. นายส ารวย       ศรีวันทา สมาชิก อบต.ม.14  ส ารวย         ศรีวันทา 
15. นายสิทธิชัย      ฝุายรีย์ สมาชิก อบต.ม.15  สิทธิชัย        ฝุายรีย์ 
16. นายละคร        สุกุล สมาชิก อบต.ม.16  ละคร          สุกุล 
17. นายอนุชา        กาญบุตร สมาชิก อบต.ม.17  อนุชา          กาญบุตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  14   คน  
1. นายนิกุล    คุณมี      นายก อบต.          นิกุล    คุณมี      
2. นายเสถียร  จันทร์มาลา รองนายก อบต.     เสถียร  จันทร์มาลา 
3. นายสมศักดิ์  พลรัตน์ รองนายก อบต.  สมศักดิ์  พลรัตน์ 
4. ส.ต.อ.สุรศักดิ์   น้อยบาท     ปลัด อบต.          สุรศักดิ์   น้อยบาท 
5. นางรวีวรรณ   สุดเสน่หา รองปลัด อบต.  รวีวรรณ  สุดเสน่หา 
6. นางอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์   หัวหน้าส านักปลัด            อมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ 
7. นางสาวทัตพิชา ผาลี ผอ.กองคลัง   ทัตพิชา  ผาลี 
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8. นายปิยวิทย์   นามผา นักทรัพยากรบุคคล  ปิยวิทย์  นามผา 
9. นางสาวสุจิตตรา  เนียมเพราะ นักวิเคราะห์ฯ  สุจิตตรา  เนียมเพราะ 
10. นางอโนรัตน์  ทองพราว เจ้าพนักงานธุรการ  อโนรัตน์  ทองพราว 
11. นางสาวณัทญากร  หีบแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ณัทญากร  หีบแก้ว 
12. นางสาวบรรทม  ผาอินดี เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรทม  ผาอินดี 
13. นางสาวภัทร์ชานันท์  มีคุณ ผช.จพง.ธุรการ  ภัทร์ชานันท์  มีคุณ 
14. นางสาววรรรภา  โอสถศรี ผช.จพง.ธุรการ  วรรรภา  โอสถศรี  

   
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2566 ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                            อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบ 

           ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20 ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ก่อนก าหนดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันเร่งด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัย
ประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุ
เหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้น ด้วย 

 

จึงประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ระหว่าง วันที่  10 - 24 กุมภาพันธ์  2566  มีก าหนดสมัยประชุมไม่เกิน 15 วัน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อ
ศรีคันไชยทุกท่าน ทราบ  เพื่อเข้าร่วมประชุมตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถ  เข้าร่วมประชุมได้  โดยแจ้ง
ได้ที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  หากท่านใดมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าประชุมได้  ให้
แจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยทราบ  ด้วย 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ลงชื่อ      
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 
ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 

     ในห้วงที่ผ่านมาขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านและคณะผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมท าบุญหรือ
ท ากิจกรรมร่วมกันที่วัดไชยวาฬ บ้านโพธิ์ตากซ่ึงเกิดไฟไหม้ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
       เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
เดื่อศรีคันไชย ทุกท่าน วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้กับสภาทราบดังนี้ 
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  1.กรมส่งเสริมมีหนังสือสั่งการแจ้งเรื่องการบรรจุพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานโควิด ซึ่ง
ทาง อบต.เดื่อศรีคันไชย มีเจ้าหน้าที่สองท่านที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานข้าราชการ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่      
1.นางสาวณัทญากร  หีบแก้ว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2. นางสาวบรรทม  ผาอินดี ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานสุขาภิบาล (ข้าราชการใหม่ได้แนะน าตัวกับสมาชิกสภา) 
  2.วันที่ 2 มีนาคม 2566 อบต.เดื่อศรีคันไชย ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตต
ภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชราชธิดา ณ วัดท่าเดื่อฯ เวลา 18.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.วันที่ 3 มีนาคม 2566 มีการจัดท าผ้าปุาสามัคคี ณ วัดไชยวาฬ บ้านโพธิ์ตาก ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมทอดผ้าปุาด้วยกันครับ 
  4.ในช่วงนี้จะมีการประเมินผล ITA ขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกสภาทุกท่านขอความ
ร่วมมือเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการตอบแบบประเมิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แนะอยู่ที่
ด้านหลังห้องประชุม 
  5.ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้าน
ต่างๆ มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่นักวิเคราะห์ฯ 
  6.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอาจจะมีข่าวดี คืออาจจะได้ค่าตอบแทนเพ่ิมขอให้รอฟังข่าวช่วงปลายปี
อีกครั้งครับ 

นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต.   
   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วัดเมตตาธรรมาราม บ้านขุนภูมิ 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปุาสามัคคี ในวันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ.2566 วันนี้เลยน าซองผ้าปุามาแจกท่าน
สมาชิกทุกท่านร่วมท าบุญด้วยกันครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านใดที่ยังไม่ได้
ส่งแบบยื่นภาษสีามารถส่งได้ในวันนี้ที่ส านักปลัด 
   -ขอขอบคุณทีมพนักงานดับเพลิง อบต.เดื่อศรีคันไชยทุกท่านที่ได้ช่วยกันดับไฟที่เกิดใน
พ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคันไชยทุกจุด เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ 
   -สภา อบต.เดื่อศรีคันไชย ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านที่ได้บรรจุเป็น
พนักงานข้าราชการ 
   -เรื่องทอดผ้าปุาสามัคคี ณ วัดไชยวาฬ บ้านโพธิ์ตาก ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมท า
ต้นกับทาง อบต.เดื่อศรีคันไชยเลยนะครับ 
   -ในส่วนของกองการศึกษา ได้มีเอกสารแจ้งมายังผู้น าชุมชนให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับงาน
กีฬาขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้รีบกรอกข้อมูลและน าส่งมายังเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
เพราะใกล้ถึงก าหนดการแข่งขันกีฬาแล้ว นักกีฬาจะได้มีอุปกรณ์กีฬาต่างๆได้ฝึกซ้อมก่อนถึงก าหนดการแข่งขัน
ครับ 

นางรวีวรรณ  สุดเสน่หา/รองปลัด อบต. 
                                เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตน า
เรียนแจ้งเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬา
เยาวชน ซึ่งได้มีมติจะจัดการแข่งขันกีฬา กองการศึกษาก็ก าลังเร่งจัดท าเอกสาร เช่น ประกาศ ร่าง ระเบียบ กฎ 
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กติกาในการแข่งขันกีฬาต่างๆ และได้ส่งไปในไลน์ของกลุ่มคณะกรรมการศูนย์กีฬา เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านได้
ตรวจเช็คร่วมกัน วันนี้ถ้าไม่มีกรรมการท่านใดเห็นแย้ง ก็จะได้ส่งหนังสือประกาศรับสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบียบต่างๆ ให้กบัทางผู้ใหญ่บ้านภายในวันนี้ และการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์กีฬาก็ได้ส่งให้ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อย
แล้ว จึงขอน าเรียนมาเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาตามท่ีท่านได้แจ้งมานั้น ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา แต่ท่านประชุมผ่านคณะกรรมการมาก่อน 
ถ้าสมาชิกสภาไม่เห็นชอบจะท าอย่างไร ท าไมไม่ปรึกษากับทางสมาชิกสภาก่อน 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                             ในการจัดการแข่งขันกีฬาจะมีคณะกรรมการศูนย์กีฬาเยาวชน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีรอง
สมศักดิ์เป็นประธานมาประชุมกันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติให้จัดการแข่งขันกีฬา ส่วนรายละเอียด
ต่างๆทางกองการศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง มีท่านใดจะแจ้งเพื่อทราบอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            ในการจัดการแข่งขันกีฬา คณะกรรมการศูนย์กีฬาฯได้จัดประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2566 โดยมีมติให้จัดการแข่งขันกีฬานั้น โดยประเภทกีฬาที่จัดก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิม ซึ่งจะจัดในปลายเดือน
มีนาคม ทั้งนี้ต้องรอดูว่าจะมีผู้ยื่นความประสงค์สมัครเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน รายละเอียดต่างๆจะเชิญประชุม
พร้อมกันอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรานงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                              สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2565 ครั้งที่ 1 
                              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 

ที่ประชุม                    -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง กระทู้ถาม 
                            -ไม่มี- 
                                    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                             5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                               ขอเชิญท่านนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยให้กระผม นายนิกุล คุณมี เป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

 ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางและทิศทางในการพัฒนาต าบล คือ “ เดื่อศรีคันไชย น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจดี ไม่มียาเสพติด” ซึ่งกระผมได้ยึดถือเป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา 

 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นการครบรอบหนึ่งปีของการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม กระผมและคณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลเดื่อศรีคันไชยได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้การด าเนินงานก็อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่
เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการ
แก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  (รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้ว) 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านได้แจก
เอกสารมาให้สมาชิกมันเป็นเรื่องเดียวกันไหม ของผมไม่มีตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงเลยครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                            เอกสารที่ท่านสมาชิกได้เป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
 

ที่ประชุม                 -รับทราบ 

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                         5.2.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา ประจ าปี 2566  
                                         และก าหนดสมัยประชุมสภาครั้งที่ 1 ของปีถัดไป (พ.ศ.2567) 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                  เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อ้างถึงระเบียบระทรวงหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 2  การประชุม  
                             ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี  
2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ 
                             ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
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สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่ วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                               ตามที่ปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้เสนอ วัน เดือน สมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี 2566 ว่าจะก าหนดให้มีกี่สมัย อยู่ในช่วงเดือนไหนบ้าง ขอเรียนเชิญครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 5.1 เรื่องเสนอ
เพ่ือทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายก ท่านประธานต้องถามก่อนว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ แต่ท่านประธานก็ผ่านมาจนถึง ข้อ 5.2 ส่วนเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา ที่ผ่านมา
มีการก าหนด วันที่ 10 – 24 ก็คงยึดแบบเดิมไว้คงไม่เปลี่ยน สมัยประชุมก็ให้มี 4 สมัย คือ เดือนกุมภาพันธ์,เดือน
พฤษภาคม,เดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม สรุปผมเสนอให้มีสี่สมัยเหมือนเดิมครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                          ขอบคุณครับ ในหัวข้อ 5.1 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ก็แจ้งเพ่ือให้สมาชิกได้ทราบ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                            ตามที่นายกได้แถลงมา รายรับรายจ่าย เหลือจ่ายเท่าไหร่ เงินสะสมเท่าไหร่ รายละเอียด
ต่างๆ ขอให้ทางคลังรายงานให้กับทางนายกให้ละเอียดกว่านี้ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามท่ีผมได้อ่านมาไม่มีคงเหลือเลย และโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายมีเหตุผลอะไรก็แจ้งให้กับสภาได้รับทราบด้วย ตาม
เอกสารที่ให้มาไม่มีรายละเอียดอะไรเลย ถ้าท่านมีเอกสารอ่ืนอีกก็ให้ยื่นมาได้เลย วันนี้ผมอยากทราบว่าตามที่ได้
แถลงมาโครงการที่ท ามีจ านวนเท่าไหร่ จ านวนเงินคงเหลือมีเท่าไหร่ โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับเหมาเหมา
โครงการแบบเดียวกันหมดเลย ไม่มีเงินโครงการเหลือแม้แต่บาทเดียว ขอฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารในการ
ประมูลงานแต่ละครั้งท่านประมูลอย่างไรก็แจ้งให้สภารับทราบด้วย ผมถามเหตุผลตรงนี้ และยังไม่จ่ายเพราะอะไร 
ท่านนายกไม่พูดถึง ท่านประธานก็ข้ามมาจนถึงห้าจุดสอง ก็ให้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้รับทราบบ้างเพราะสภา
เราก็ใหม ่

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านปัญญา
พูดมาผมเห็นชอบด้วย เงินงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านส าหรับหมู่ที่ 6 จ านวน 420,000 บาท ไม่น่าจะเอาไป
ทั้งหมด ท่านต้องรายงานให้ทราบด้วยว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาผมจะให้ทางกองคลังเตรียมรายละเอียด มาสรุปให้
ว่าโครงการนี้ตั้งไว้เท่าไหร่ เบิกจ่ายเท่าไหร่ งบคงเหลือเท่าไหร่ ขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อน แต่จะชี้แจงภายในวันนี้ครับ 
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                             มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับก าหนดสมัยประชุมเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                            ตามที่มีสมาชิกได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา ได้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 มีจ านวน 4 สมัย และก าหนดสมัยประชุมสภาแรกของปีถัดไป สรุปได้ดังนี้ ครับ 
                                ก าหนดสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
                                   1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10-24 ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
                                   2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 10-24 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 
                                   3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 10-24 ในเดือน สิงหาคม    พ.ศ.2566 
                                   4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 10-24 ในเดือน ธันวาคม    พ.ศ.2566 
                            การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ประจ าปี พ.ศ.2567) 
                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2567 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                         ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
                          ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ที่ผมได้เสนอก าหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ประจ าปี พ.ศ.2567) ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือเห็นแย้งก าหนดสมัยประชุมเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม                   เห็นด้วย    จ านวน     16       เสียง 
                                 ไม่เห็นด้วย  จ านวน      -         เสียง 
                                 งดออกเสียง จ านวน      -        เสียง 

                  5.2.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) เพิม่เติม ครั้งที่ 1 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                         เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

****************************** 
หลักการ 

 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จ ริง 
โดยได้ด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการต่างๆตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
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2561 ได้ก าหนดขั้นตอนในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไว้ในฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 
9 และข้อ 10 ก าหนดว่า 
  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิม เติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งตาวันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งตาวันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ครบทุกขั้นตอน
และได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่มีความจ าเป็นซึ่งโครงการต่างๆ ยังมิได้ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประขาขน และการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ มีความ
คาดหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างตรงจุด 
และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของพ้ืนที่อีกด้วย 
                          -รายละเอียดโครงการต่างๆตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 1/2566 ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาไปแล้ว 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                        มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  
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นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถาม
เกี่ยวกับงบประมาณพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผมเห็นตัวเลขมันต่างกันบางหมู่บ้าน เหตุและผลความแตกต่างของ
งบประมาณช่วยชี้แจงด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               ขออนุญาตน าเรียนเบื้องต้น ในร่างแผนเล่มนี้เป็นงบประมาณที่ประมาณการไว้คร่าวๆ 
เมื่อน าไปจัดท างบประมาณหรือของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆก็จะจัดท าประมาณการให้มันถูกต้องอีกครั้ง 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา อบต.  
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 จากที่ดูก็เกือบสมบูรณ์แล้ว แต่ขอฝากวิเคราะห์ให้ดูในส่วน
ของโครงการที่ผู้น าชุมชนได้ส่งมา เช่น โครงการขุดลอกล าห้วย ขอให้บรรจุในแผนให้ครอบคลุมไปเลยทั้ง 17 
หมู่บ้าน เพราะบางทีก็คิดไม่ถึงและจะได้ไม่มีข้อครหาต่อกันครับ ในส่วนงบประมาณของ อบต.เดื่อฯที่โครงการมัน
ไม่เท่ากันก็คงไม่มีเพราะเป็นการประมาณการคร่าวๆไว้เท่านั้น ถึงเวลาจะด าเนินการจริงๆก็ต้องมาประมาณการให้
ถูกต้องอีกครั้งครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนพัฒนา(พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ท่านวิเคราะห์ก็ได้น าโครงการของแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละสองโครงการ สาม
โครงการ และสี่โครงการบ้าง ในปี 2566 ผู้บริหารก็คงจะเริ่มท าโครงการไปแล้วบ้าง ในปีงบ 2567 โครงการที่
เสนอมาเป็นล าดับที่ 1 ตามท่ีผมตรวจดูก็ครบทั้ง 17 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2568 ก็เป็นโครงการที่สองตามที่
วิเคราะห์ได้บรรจุไว้ให้ การที่ไม่ได้ลงงบประมาณไว้ให้ทุกๆปีของแต่ละโครงการเพราะเวลาประเมินผลต่างๆมันขัด
กับระเบียบคะแนนการเมินผลหน่วยงานก็จะได้น้อย ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ในปีนี้มีการเพ่ิมงบประมาณ
อยู่ที่หกแสน ปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่สี่แสนหรือห้าแสน แต่จริงแล้วงบประมาณรายจ่ายทั่วไปก็มีมาก ขอฝากคณะ
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจัดท างบประมาณให้ค านึงถึงงบพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านด้วย โครงการที่
ไม่จ าเป็นหรือค่าใช้สอยต่างๆท่ีตั้งไว้ทุกหน่วยงานถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่อยากให้ตั้งไว้ครับช่วยพิจารณาตรวจสอบด้วย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การจัดท า
งบประมาณตามที่ท่านสมาชิกน าเรียน ในส่วนของค่าใช้สอยหรือโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ขออนุญาตน าเรียนว่า
มีทุกส่วนจริง การใช้จ่ายก็เป็นการใช้จ่ายตามจริงเพราะว่าแต่ละกองมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ ซึ่ง อบต.เดื่อศรี
คันไชยมีทั้งหมดสี่กอง ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ในส่วนงบประมาณของแต่ละ
หมู่บ้านมีการจัดสรรให้หมู่บ้านละสี่แสนกว่าบาท ปี 2567 จะจัดสรรให้หมู่บ้านละประมาณห้าแสน โดยจะปรับ
งบประมาณท่ีสมาชิกน าเรียนมาเพ่ิมให้กับโครงการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา อบต.  
                               ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกท่านใดอ่านแล้วพบว่าโครงการของหมู่บ้านใดไม่มีหรือไม่
ครบถ้วนก็สามารถแจ้งมายังนักวิเคราะห์ได้ ในปีต่อๆไปก็สามารถเพ่ิมเติมแผนได้ครับ 
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ร.ต.พลชยั  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                        มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าหากไม่มีกระผมขอ
มติต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   
-  เห็นชอบ  16  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  -  เสียง 

                                          5.2.3 การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ  
                                                 พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ 
                                                 ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
                                                 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
                                                 บ้านท่าเดื่อ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                         เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น ต่อมาทาง อบต.เดื่อศรีคัน
ไชย จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมาท าโครงการพัฒนาของหมู่บ้านที่เป็นโครงการรางระบายน้ าก่อน จึง
ตรวจสอบแล้วพบว่า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านท่าเดื่อ  มี
รายละเอียดที่ผิดจึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดดังนี้ครับ 

                      จากเดิมตามรายละเอียดดังนี้ 
                       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15  บ้านท่าเดื่อ 
                                จ านวน  279,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1 บ้านยางค า ต าบล            
เดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   ตามรายละเอียดดังนี้ 
  สภาพเดิม   เป็นทางระบายน้ าดินเดิมที่มีลักษณะตื้นเขินน้ าไหลไม่สะดวก จากบ้านนางกองแก้ว  
กองวงศ์ ถึง ข้างวัดเดื่อศรีคันไชย  
                    ความต้องการ 
  1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร   ยาว
รวม 80.00 เมตร จุดตัดถนนยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เดื่อศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561 
  2. จุดเริ่มต้นโครงการ  (ค่าพิกัด N : 17.4543733 E : 103.726044) 
  3. จุดสิ้นสุดโครงการ   (ค่าพิกัด  N : 17.443681  E : 103.726971) 
  4. ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่  อบต.ก าหนด จ านวน  1  ปูาย  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 82 ข้อ 56 
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                ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

                    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15  บ้านท่าเดื่อ  
                             จ านวน  279,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15 บ้านท่าเดื่อ ต าบล 
 เดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   ตามรายละเอียดดังนี้ 
  สภาพเดิม   เป็นทางระบายน้ าดินเดิมที่มีลักษณะตื้นเขินน้ าไหลไม่สะดวก จากบ้านนางกองแก้ว  
กองวงศ์ ถึง ข้างวัดท่าเดื่อ 
  ความต้องการ 
  1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร   ยาว
รวม 117.00 เมตร จุดตัดถนนยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เดื่อศรีคันไชย เลขท่ีแบบ 3/2561 
  2. จุดเริ่มต้นโครงการ  (ค่าพิกัด N : 17.4543733 E : 103.726044) 
  3. จุดสิ้นสุดโครงการ   (ค่าพิกัด  N : 17.443681  E : 103.726971) 
  4. ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่  อบต.ก าหนด จ านวน  1  ปูาย  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 82 ข้อ 56 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 16 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         16        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง 
  งดออกเสียง      -          เสยีง  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                  -ประธานสภาสั่งพักเบรก 10 นาที 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                             ตามท่ีสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ ขอให้ทางปลัดได้
ชี้แจงต่อครับ เรียนเชิญครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอย้อนมาที่ข้อ 
5.1.1 ขออนุญาตน าเรียนเบื้องต้นว่า เล่มรายงานผลการปฏิบัติงานฯที่แจกให้สมาชิกทางคลังได้สรุปยอดมา จึงขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมดังนี้ครับ (ได้แจกเอกสารเพ่ิมให้ กับสมาชิกทุกคนแล้ว) ส าหรับรายรับรายจ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้ตั้งไว้ทั้งหมดเอกสารอยู่ด้านหลังต่อจากจากที่นายกได้อ่านไว้นะครับ เป็นภาพรวม
แต่อาจไม่ละเอียดตามที่สมาชิกทักทวง ในปีงบประมาณ 2565 มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 78,933,885 บาท รับ
จริง 67,042,359.46 บาท ซึ่งประมาณการเกินจริง 11,891,525.54 บาท รายจ่ายจริงอยู่ที่หน้าถัดไปทาง
กองคลังได้สรุปภาพรวมไว้ให้(ปรากฏตามเอกสารที่แจกไปให้)และได้แจกเอกสารรายละเอียดของโครงการที่
เบิกจ่ายจริง และมียอดคงเหลือของโครงการแต่ละโครงฯว่ามีจ านวนเท่าไหร่ให้กับสมาชิกเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว ปีนี้
ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ปีต่อไปจะแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนกว่านี้ครับ 
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                 -ปลัดชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิก ถ้ามีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถ
สอบถามได้ที่ ผอ.กองคลัง ครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                              มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                          ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง งบประมาณรายจ่าย เงินค้างจ่ายเพราะมีการเบิกจ่ายไม่
ทัน งบประมาณผ่านมาตั้งแต่กันยายน ต้องใช้จ่ายให้ครบทุกโครงการในปี 2565 ตามที่ฟังคณะผู้บริหารได้แถลง 
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 78,933,885 บาท แต่มีเงินเข้า 67,042,359.46 บาท และขอสอบถามโครงการ
ก่อสร้างรั้วลวดหนามหมู่ที่ 7 ซึ่งผ่านมาหลายเดือน กันเงินไว้ก็แล้ว ปัจจุบันก็ยังด าเนินการไม่เสร็จ ฝากถึงผู้บริหาร
ท่านได้ไปตรวจสอบดูหรือไม่ครับ ก่อนผู้รับเหมาจะก่อสร้างได้มีการการก าหนดวันแล้วเสร็จไว้ในสัญญา ตอนนี้ผ่าน
มาหลายเดือนมีการปรับเงินอะไรหรือไม่ ตอนนี้ไปดูก็ยังว่างเปล่าไม่มีการด าเนินการอะไรชี้แจงด้วยนะครับ เพราะ
มันนานเกินไป อีกเรื่อง โครงการค้างจ่ายที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก แจ้งว่าอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ก็ดีใจครับที่จะมีรถบรรทุกด้านการเกษตรใน อบต.ขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณเร่งด าเนินการโครงการ
ทุกโครงการที่ค้างจ่ายด้วยนะครับ และขอให้ชี้แจ้งรายละเอียดด้วยท าไมถึงมีเงินค้างจ่ายซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลาย
เดือนแล้ว 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้น าเรียนและให้ข้อแนะน า โครงการที่มีค้างจ่าย  สืบเนื่องจาก
เงินจ้างเหมาในสิ้นเดือนกันยายนไม่สามารถเบิกจ้างเหมาได้ ต้องไปเบิกประมาณต้นเดือนถึงจะเบิกเงินจ้างเหมาได้ 
.ในส่วนของ หมู่ที่ 7 ก็ได้ติดตามเรื่องตลอดสอบถามว่าก าลังจะฉาบพอไปดูก็ยังขาดน้ าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ
การท างาน ก็เลยต าหนิไปแต่ก็ช่วยโดยการให้รถดับเพลิงน าน้ าไปให้เพ่ืออยากจะเร่งให้งานของหมู่ที่ 7 เสร็จ
เรียบร้อยโดยเร็ว ในปีต่อไปได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วว่าจะไม่ให้มีโครงการที่ค้างจ่ายเลย และในปัจจุบันนี้ก็เร่ง
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับรางระบายน้ าทั้งหมดจะพยายามให้เสร็จภายในเดือนเมษายน ต่อไปก็จะเร่งด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงการ คสล. 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                            ในการจัดการโครงการแต่ละปี ทางปลัดชี้แจงว่าจะท ารางระบายน้ าก่อนผมก็เข้าใจเวลาเข้า
หน้าฝนจะด าเนินการล าบาก ขอฝากเรื่องการซ่อมแซมฝายถ้ามีงบประมาณผมก็อยากเร่งให้ด าเนินการในช่วงนี้ 
บ้านโคกก่องก็ได้ส่งโครงการเข้ามาแล้ว ขอฝากคณะผู้บริหารให้ค านึงถึงว่าโครงการประเภทไหนสมควรท าก็ ให้เร่ง
ด าเนินการให้ก่อนด้วยครับ  

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                           เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามว่า
โครงการทุกโครงการใน อบต.เดื่อศรีคันไชย มีการระบุวันเวลาด าเนินการในสัญญาหรือไม่และตอนนี้มีค่าปรับ
หรือไมค่รับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              ในทุกสัญญามีวันเวลาการด าเนินงานทุกโครงการครับ ส่วนค่าปรับจะปรับเท่าไหร่ก็
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามในการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาประชุมวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รับรู้ไม่รับทราบเพราะไม่ได้เป็นคณะกรรมการ ในเมื่อมีการ
ประชุมเรียบร้อยแล้วท ายังไงถึงจะให้สมาชิกสภาได้รับรู้ด้วย สมาชิกสภาไม่รู้มีแต่ส่งหนังสือให้กับผู้ใหญ่บ้านมีแต่
แจ้งให้ทราบในวันนี้ หรือจะไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมในครั้งนี้ สมาชิกสภาหลายคนไม่มีใครรู้ว่าจะจัดแข่งขันกีฬาในวัน
ไหน ในเมื่อท่านได้ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วควรเชิญสมาชิกสภามาประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ทาง 
ส.อบต.ได้รับทราบ ว่าการแข่งขันจะจัดวันไหน มีประเภทกีฬาอะไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ขอแจ้งให้สภาทราบ
ด้วย 

นางรวีวรรณ  สุดเสน่หา/รองปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของกีฬาได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์กีฬาขึ้นมาใหม่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนจากหลายๆส่วน ซึ่งได้มีการเชิญ
ประชุม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้มีการจัดการแข่งขัน งบประมาณตั้งไว้ที่ จ านวน 200,000 บาท 
ที่จะอุดหนุนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ ในปีนี้ก็ขอยอมรับในการด าเนินการต่างๆค่อนข้างช้าต้องขอประทานอภัย
ด้วย ก็จะน าไปปรับปรุงปีต่อไปก็จะเร็วขึ้น ขอชี้แจงรายละเอียดสักเล็กน้อยจากมติที่ประชุมดังนี้ค่ะ สถานที่แข่งขัน
จะใช้สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ระยะเวลาในการจัดจะเป็นห้วงวันที่ 23 – 29 
มีนาคม 2566 ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆวันนี้จะส่งหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของสมาชิกสภาขออนุญาตน า
เรียนให้ทราบในวันนี้ เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะให้กองการศึกษาแจกให้กับสมาชิกตอนนี้เลย และจะส่งเข้าไป
ในไลน์กลุ่มสมาชิกสภาด้วยค่ะ วันรับสมัครจะอยู่ที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566 สมัครได้ที่กอง
การศึกษา การแบ่งสายก็ยึดตามแบบเดิม โดยแบ่งเป็นสี่โซน ประเภทกีฬาแต่ละประเภทถ้าสมัครไม่ถึงสามทีมก็จะ
ยุบกีฬาประเภทนั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกไปแล้ว) และมีกีฬาที่เพ่ิมเติมเข้ามา คือ
ฟุตบอลวีไอพี ระหว่างทีมท้องถิ่น(ส.อบต.)และทีมท้องที่(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ในวันเปิดปิด ขอแจ้งรายละเอียด
คร่าวๆเพียงแค่นี้ก่อน เอกสาร หลักเกณฑ์ต่างๆจะส่งให้ทางไลน์ค่ะ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแจ้งเอกสาร
ต่างๆให้ท าให้เลยครับ ไม่ใช่ส่งแต่ให้ผู้ใหญ่บ้าน เพราะสมาชิกสภา อบต.เป็นคนประสานหานักกีฬา หาคนมา
เดินขบวนพาเหรด เอกสารทุกอย่างต้องส่งถึงมือสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ในปีต่อไปควรประชุมนอกรอบกับ
สมาชิกสภาก่อนแล้วค่อยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯสมาชิกสภาจะได้รับทราบและมีส่วนร่วมด้วย ขอฝากไว้ด้วย
ครับ 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต.  
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภา
หลายท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาฯ คณะผู้บริหารขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ฝุายบริหารเคารพฝุาย
สภามาตลอด การจัดการแข่งขันกีฬา ฝุายสภาได้มีการอนุมัติงบประมาณ เมื่ออนุมัติงบประมาณมาแล้ว ฝุาย
บริหารก็ได้บริหารจัดการโดยจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์กีฬาฯขึ้นมาเพ่ือมาบริหารจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากหลายๆส่วน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงสมาชิกสภาทั้งหมด รายละเอียดต่างๆในการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯก็ตามที่รองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดในเบื้องต้นไปแล้ว ตามท่ีรองประธานสภาได้ทักท้วงว่าควร
ส่งเอกสารต่างๆให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยครับเพ่ือสมาชิกสภาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผมจะ
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เร่งให้ทางกองการศึกษาส่งเอกสารให้ถึงมือสมาชิกสภาทุกท่าน และอาจเชิญมาประชุมนอกรอบอีกครั้งหนึ่งครับ 
อีกเรื่องเงินสภาวัฒนธรรมมีการแจ้งไปยังผู้น าหมู่บ้าน จะได้หมู่บ้านละ 5,000 บาท โดยมีผู้น าหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านมารับเงินไป ขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบครับ ในส่วนเรื่องโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ
ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาฝุายบริหารน้อมรับฟังและพร้อมที่จะน าไปปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น ขอขอบคุณสมาชิกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                           เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการแข่งขันกีฬามี
สมาชิกสภารู้ไม่กี่คน โอกาสหน้าผมขอให้ปรับปรุงการท างาน  คือ ให้ปรึกษากับสมาชิกสภาก่อน ค่อยตั้ง
คณะกรรมการที่หลัง 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดการ
แข่งขันกีฬา ท่านจะประชุมก่อนหรือหลังไม่ว่า แต่ต้องแจ้งสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ให้ทราบและมาประชุม
เพ่ือทราบรายละเอียดต่างๆ ร่วมกันอีกครั้ง ที่ผ่านมาไม่ได้ท าแบบนี้ ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันสิ่ง
ไหนดีก็ท าดีต่อไปสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้น าไปปรับปรุงแก้ไข 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต.  
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ผมได้น า
เรียนเบื้องต้นการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่สามารถแต่งตั้งได้หมดทุกคน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ใน
การบริหารเงินที่ได้รับการอนุมัติมาในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณครูที่มีความ
ช านาญในด้านกีฬา แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ลืมสมาชิสภาเมื่อคณะกรรมการการมีมติอย่างไรก็จะแจ้ งให้กับทางสภาได้รับ
ทราบ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์กีฬาผมไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะระเบียบก าหนดไว้แบบนั้น ปัญหาอยู่ที่ว่าท าอย่างไรที่จะให้สมาชิกสภาและ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการศูนย์กีฬาได้ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ  ครบทุกคน คือ
อาจจะประชุมนอกรอบก็ได ้

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                    เรียนสมาชิกสภาทุกท่านคณะกรรมการศูนย์กีฬาฯที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้น ขอหารือกับ
ทางสมาชิกทุกท่านว่าจะให้รื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่หรือให้ผ่านไปเลยครับ โดยจะให้สมาชิกสภาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
ทุกคน 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณค าชี้แนะเกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการและมีมติว่าจะจัดช่วงไหนเรียบร้อยแล้ว  แต่
กังวลว่าจะหานักกีฬาไม่ทัน จะหารือเรื่องเลื่อนการจัดงานก็ได้ครับ                           
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                               สมาชิกสภาทุกท่านว่าอย่างไรครับ จะให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาออกไปก่อนหรือไม่
ครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ
ได้ก าหนดวันเวลาการจัดการแข่งขันกีฬาไว้แล้ว ก็ขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมก าหนดไว้ คณะกรรมการที่ตั้งไว้ก็ไม่
มีปัญหาอะไร เพียงแต่ขอให้เชิญสมาชิกสภาหรือผู้น าหมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมาประชุมนอกรอบเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบบ้างเพียงเท่านั้นครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                              แจ้งรองปลัดให้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแจกให้กับ
สมาชิกสภาทุกหมู่บ้านด้วยครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด โครงการที่คณะกรรมการได้ประชุมมาก็ให้ตามมติเดิม เวลาก็ลงตัวแล้ว ถ้าจะเลื่อนไปเดือนเมษายน 
ก็จะติดงานผู้สูงอายุ งานตั้งด่าน และจะไปศึกษาดูงานอีก หรือจะจัดในกลางเดือนมีนาคมก็ติดงานบุญผะเหวด ใน
ส่วนของผมก็เสนอว่าที่คณะกรรมการก าหนดมาก็เหมาะสมแล้วครับ แต่ขอเสนอให้มีการประชุมนอกรอบกับ
สมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง เพราะจะได้รู้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ร่วมกัน มวลชนที่จะเข้าร่วมก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภา
ครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                              ขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ คือรอให้แต่ละโซนส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
มาก่อน แล้วผมจะเรียกสมาชิกสภามาประชุมอีกครั้งครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากส านักปลัด
จะจัดท าโครงการศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 ซึ่งจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง สมาชิกสภา
ท่านใดจะเข้าร่วมโครงการให้ส่งแบบตอบรับได้ที่นักวิเคราะห์ภายในวันนี้นะครับ และขอประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกสภาท่านใดสนใจจะเข้าร่วมเดินแบบผ้าไทย สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ส านัก
ปลัดครับ 

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                               มีเรื่องที่พ่ีน้องประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับไฟกระพริบตรงสี่แยก เนื่องจากชาวบ้านไป
ตลาดตอนเช้าไม่มีไฟกระพริบท าให้เลยแยกครับมันเป็นเพราะเสียหรือต้นไม้บัง 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                              แจ้งปลัดประสานทางหลวงให้ครับ 
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นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                               เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ข้อบัญญัติ
งบประมาณได้อนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ในปีนี้ไม่ได้ประชุมนอกรอบเนื่องจากเวลามันกระชั้นชิด สมาชิกท่านใด
จะเข้าร่วมโครงการก็ส่งแบบตอบรับได้เลยครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
  ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่    
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
 

 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 

       ส.ต.อ. สรุศักดิ์   น้อยบาท       จดบันทึกรายงานการประชุม               
               (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย       
                                             
                                                                         ร.ต.  พลชัย  โยควัฒน ์    ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (พลชัย  โยควัฒน์)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
                               
                        บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)          จรัญ  ว่องไว         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายจรัญ  ว่องไว) 
                         ส.อบต. หมู่  3 
 
 

(ลงชื่อ)      ดาวเรือง  มะโนสิม      กรรมการ 
    (นางดาวเรือง  มะโนสิม) 
                                    ส.อบต. หมู่  1 
 
 

(ลงชื่อ)      ปัญญา  วงศ์สง่า         กรรมการ 
      (นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
                         ส.อบต. หมู่  7 
 
 

(ลงชื่อ)        ฉันทนา  ใจภูมิ           กรรมการ 
    (นางฉันทนา  ใจภูม)ิ 
                                    ส.อบต. หมู่  9 
 

(ลงชื่อ)         กิตติ  ปัตพ ี        กรรมการ 
    (นายกิตติ  ปัตพี) 
                                    ส.อบต. หมู่  13 
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รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2566 

                                         (ลงชื่อ) ร.ต.    พลชัย  โยควัฒน์                                                           
(พลชัย  โยควัฒน์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย                                                                            
 
 

 
 

 


